



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "จิตร"ปัดม.บูรพาเปลี่ยขึ้นค่านกม

ไม่หนักใจ.ศ.ยื่นถวายฎีกา เตรียมตั้งเวทีรับฟังเสนอสนช.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ศ.ดร.จิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐหรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบว่า ขณะนี้มีร่าง พ.ร.บ.5 ฉบับผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นที่แน่นอนแล้วตามที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสนช.ระบุว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ สนช.รับหลักการและตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญแล้วจะไม่สามารถถอนออกมาได้และในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็ไม่เคยมี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ยังมีข้อขัดแย้ง ตกลงกันไม่ได้จะผ่านการพิจารณา เพราะที่ผ่านมาก็เคยมีร่าง พ.ร.บ.ที่ตกในวาระสามหรือไม่ผ่านการพิจารณา ถูกเก็บเรื่องไว้จนหมดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น การรับหลักการไม่ได้เป็นหลักประกันว่าร่าง พ.ร.บ.จะผ่านออกมา หาก กมธ.วิสามัญเห็นว่ายังมีปัญหาที่มีสิทธิที่จะพิจารณาปรับแก้โดยไม่มีเงื่อนไขเวลากำหนด หากกฎหมายไม่เสร็จก็จะตกไป

"รัฐบาลและ สนช.ตกลงกันแล้วว่าจะเลือกร่าง พ.ร.บ.ที่พร้อมแล้วจริงๆ เข้าพิจารณาใน สนช. และผมไม่อยากจะให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง หากจะเคลื่อนไหวทางการเมืองน่าจะเป็นเรื่องผลักดันร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า แต่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็น่าเสียดายเพราะไม่เห็นมีการเมืองตรงไหน เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า อย่างไรก็ตาม คิดว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล" ศ.ดร.จิตรกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศช.กล่าวถึงกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาล่ารายชื่อยื่นถวายฎีกาเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ว่า สามารถทำได้และถือเป็นสิ่งดี ดีกว่าออกมาคัดค้านด้วยวิธีอื่น ส่วนที่อาจารย์ มบ.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มบ.นั้น ไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่ เนื่องจากตนยัง

ไม่ได้รับ แต่ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่าน สนช.ถูกต้องตามกระบวนการ เพราะได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จึงไม่น่าส่งผลต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มบ.

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวว่า อาจารย์ มบ.ยื่นหนังสือคัดค้านกับตนและตนส่งให้ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มบ.แล้ว เข้าใจการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มบ.นัดแรก จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แต่คงไม่มีผลให้ถอนร่างออกมาได้ แต่อย่างน้อยทำให้มีการเปิดรับฟังความเห็น กว้างขวางขึ้น

ที่รัฐสภา นายอรรถพล ศรีสุชาติ โฆษกคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน สนช. แถลงว่า กมธ.การมีส่วนร่วมฯจะจัดสัมมนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะมีคุณภาพและรับใช้สังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร" ในวันที่ 26 ธันวาคม ที่อาคารรัฐสภา 2 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหา ข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียนำมาประมวลเป็นข้อมูลส่งให้สมาชิก สนช. ได้พิจารณาก่อนตัดสินใจที่จะผ่านร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 6 ฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาในชั้น กมธ. ก่อนที่จะพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 และส่งให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาผ่านวาระที่ 3 ต่อไป ทั้งยังต้องการสื่อสารให้ประชาชนมองเห็นในภาพกว้าง เพราะขณะนี้ยังมีหลายมุมมองที่แตกต่างกันอยู่ จึงต้องการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็น และจะจัดประชุมแบบนี้ทุกเดือน เดือนละครั้ง

หน้า 26